

Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

Sau 3 tuần nằm phòng cách ly để chăm sóc đặc biệt do suy hô hấp và nhiều bệnh đã qua đời lúc 14h45 ngày 14/4.

Theo thông tin ngoisao.net vừa nhận được, nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng do suy kiệt đi dần và đi vào hôn mê từ rạng sáng nay. Gia đình đang làm các thủ tục để đưa cố nhạc sĩ



Báo chí Việt Nam đưa tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

Sau gần ba tuần nằm trong phòng cách ly điều trị, nhạc sĩ "chào mi" không qua khỏi căn bệnh tuổi già, ra đi vào chiều nay.

* Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hồi tỉnh sau hôn mê / Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Theo một nguồn tin thân cận gia đình Nguyễn Ánh 9, sáng 14/4, hôn mê trở lại. Đến chiều, ông ra đi, hưởng thọ 76 tuổi.

Anh Quang Anh - con trai nhạc sĩ - là người túc trực bên cha 24 giờ cuối. Còn nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai trưởng của Nguyễn Ánh 9 đang lưu diễn tại Mỹ sắp xếp bay về.



Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời vào chiều ngày 14/4 ở tuổi 76.

Trước đó trong tháng Ba, nhạc sĩ từng phải vào viện cấp cứu ở Sài Gòn, với chẩn đoán suy hô hấp và viêm phổi.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời gia đình cho biết sức khỏe của ông không tốt trong những năm qua vì ngoài bệnh hen suyễn mãn tính, ông còn bị suy thận, suy tim.

Trao đổi với BBC sau khi nghe tin, nhạc sĩ Phú Quang, người lần đầu gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khi vào Sài Gòn hơn 30 năm trước, nói ông là "một người hiền".

"Ông là một người hiền, một nghệ sĩ piano lãng tử, một nhạc sĩ có những bài tình ca hay."

"Tôi rất quý ông và gia đình, và cảm thấy buồn, bàng hoàng khi nghe tin này."

Các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không nhiều nhưng được yêu thích như: Cô đơn, Không, Tình yêu đến trong giấc mơ, Buồn ơi chào mi...

Ông nổi tiếng ở Sài Gòn từ trước 1975. Sau biến cố 30/4/1975, ông ở lại Việt Nam, viết nhạc cho một số phim như Mảnh Tình Nghiệt Ngã, Mênh Mông Tình Buồn.

Cô đơn là một bài tình ca ông viết giai đoạn sau 1975, rất được yêu thích.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160414_nguyen_anh_9_qua_doi